

Tin Huyện Hải Hậu :

Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức chương trình Tết Thiếu nhi 1/6 cho các bệnh Nhi

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tối ngày 30/5, Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và tặng quà cho các bệnh Nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện. Đồng chí Đinh Xuân Vương - TVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đại diện Đoàn TNCS HCM huyện về dự và trao quà.







Các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, đặc sắc giành cho các bệnh Nhi

Tại đây, các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện được thưởng thức chương trình văn nghệ hấp dẫn, đặc sắc từ hệ thống Mầm non Chân trời mới – Olympia và Câu lạc bộ Trang Duyên, Lương Ngọc góp phần làm cho không khí chương trình trở nên sôi động, tươi vui và ý nghĩa hơn. Các em được chơi đùa hồn nhiên, vô tư, được hòa mình vào không gian nhộn nhịp và tràn ngập tình thương yêu trong ngày Tết của chính các em. Nhờ vậy mà các bệnh nhi có thể phần nào quên đi mệt mỏi, đau đớn, có thêm niềm lạc qua, niềm tin để tiếp tục điều trị và mau chóng khỏi bệnh.











Các đồng chí lãnh đạo huyện và các đơn vị tặng quà cho các bệnh Nhi

Tham gia chương trình, các đồng chí lãnh đạo huyện, Đoàn THCS HCM huyện đã trao tặng 106 suất quà, mỗi suất 100 nghìn đồng cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện. Nhóm Admin Những người con Hải Hậu – Nam Định cũng trao tặng những phần quà ý nghĩa thiết thực cho các em. Ngoài ra, bệnh viện đa khoa huyện còn được tiếp nhận Quỹ “Tiếp sức người bệnh” do hệ thống Mầm non Chân trời mới Hải Hậu trao tặng.

Việc tổ chức tết thiếu nhi cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa huyện là một hoạt động thiết thực, bổ ích được tổ chức thường niên nhằm động viên tinh thần cho các trẻ em không may mắn phải điều trị tại bệnh viện vào đúng dịp Tết thiếu nhi. Mặt khác, chương trình cũng là cơ hội để cộng đồng xã hội, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên và tầng lớp học sinh thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em./.

Nguồn : <https://haihau.namdinh.gov.vn/>